

Đối với bèo dậu, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm được dành một số phân lân để bán cho nông dân nhân giống bèo, theo giá bán của Ủy ban Vật giá Nhà nước hướng dẫn, không phải đổi lưu sản phẩm.

Các sản phẩm xuất khẩu trong vụ đông có chính sách khuyến khích riêng.

Điều 4. — Quyết định này thay cho Quyết định số 252-CT ngày 6 tháng 10 năm 1986.

Điều 5. — Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở phía Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

VÕ VĂN KIẾT

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 292-CT ngày 10-10-1987 về việc thực hiện Quyết định số 126-CT ngày 10 tháng 4 năm 1987.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 126-CT ngày 10-4-1987 về việc sửa đổi và bổ sung chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình và Thông tư số 128-CT ngày 10-4-1987 hướng dẫn thực hiện quyết định trên.

Qua 6 tháng thực hiện chính sách mới về kiều hối đã được Việt kiều và thân nhân trong nước hoan nghênh.

Nhưng do việc tổ chức thực hiện không đồng bộ, việc quản lý chưa chặt chẽ; một

số địa phương tùy tiện nâng tỷ giá trực tiếp hoặc biến tướng để thu hút kiều hối, đã phát sinh nhiều hiện tượng tiêu cực làm giảm giá trị đồng Việt Nam, gây ảnh hưởng không tốt và hạn chế kết quả thu hút ngoại tệ.

Việc tổ chức bán hàng kiều hối còn lộn xộn, không thống nhất, không tính thuế đã tạo ra chênh lệch lớn giữa giá bán hàng và tỷ giá ảnh hưởng đến việc khuyến khích gửi tiền. Thực tế hầu hết kiều quyển đều tập trung vào mua hàng để hưởng chênh lệch giá cao. Nếu tiếp tục duy trì phương thức bán hàng thu ngoại tệ như hiện nay thì không thể thực hiện được chủ trương khuyến khích người có ngoại tệ bán ngoại tệ cho Ngân hàng theo tỷ giá có lợi hơn hoặc ít ra cũng không thiệt hơn phương thức mua hàng.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Các Bộ, các ngành, các địa phương cần quán triệt và thực hiện đúng đắn tinh thần Quyết định số 126 — CT và Thông tư hướng dẫn số 128 — CT ngày 10-4-1987.

Việc thu hút ngoại tệ là cần thiết, nhưng phải tuân thủ trật tự kỷ cương của Nhà nước. Phải thi hành đúng tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Không vì lợi ích cục bộ mà tùy tiện nâng cao tỷ giá, hoặc các hình thức khác để cạnh tranh lẫn nhau thu hút tiền và hàng. Phải làm cho mọi người thấy rõ yêu cầu này để chống các hiện tượng tiêu cực.

2. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu, điều chỉnh tỷ giá linh hoạt và kịp thời trên cơ sở tỷ giá chính thức cộng thêm tỷ lệ thưởng khuyến khích thích hợp.

Tỷ giá kiều hối do Ngân hàng Nhà nước công bố 3 tháng một lần — trừ trường hợp có biến động lớn về giá cả.

3. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là đầu mối tổ chức thu hút và chi trả kiều hối. Các địa phương, các ngành, các đơn vị kinh tế hoặc các cơ quan đại diện

quốc ta ở các nước, các tổ chức Việt kiều ở nước ngoài muốn làm đại lý thu hút kiều hối dưới mọi hình thức phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

4. Số ngoại tệ thu được sẽ giành 30% cho Trung ương và 70% cho địa phương để sử dụng tập chung cho sản xuất theo kế hoạch, nơi nào sử dụng phải thanh toán cho Ngân hàng Ngoại thương bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá kiều hối hiện hành cộng thêm tỷ lệ phí kinh doanh do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ấn định. Quy định này thực hiện từ ngày 15-10-1987.

5. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương cần chấn chỉnh việc bán hàng cho kiều bào và kiều quyển theo hướng sau:

a) Tổ chức một cửa hàng dành riêng bán cho Việt kiều và kiều quyển thu tiền Việt Nam có gốc ngoại tệ. Vì đã có tỷ giá ưu đãi nên giá bán phải tính thuế.

b) Mặt hàng cần chọn lọc, bố trí cơ cấu hợp lý giữa hàng nội và hàng ngoại, đại bộ phận phải là hàng sản xuất trong nước (kể cả loại hàng khan hiếm không bán rộng rãi) nhằm chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cần thiết, không được mua đi bán lại.

Việc tổ chức bán hàng có liên quan chặt chẽ đến tỷ giá kiều hối. Vì vậy, Bộ Ngoại thương có trách nhiệm thống nhất việc quản lý nhập hàng về bán; Bộ Nội thương thống nhất tổ chức các cửa hàng và quản lý phương thức bán cũng như cơ cấu mặt hàng và giá cả, tránh tình trạng chênh lệch giá không hợp lý giữa các địa phương hoặc giữa các đơn vị kinh doanh cùng trong một địa phương.

6. Đối với Việt kiều về thăm quê hương có mang hộ ngoại tệ cho kiều bào khác phải kê khai chi tiết người gửi, người nhận và kê khai số tiền tại cơ quan Hải quan cửa khẩu đầu tiên khi nhập cảnh, đồng thời chuyển danh sách cùng số tiền mang hộ qua Ngân hàng Ngoại thương

Việt Nam để thực hiện việc chi trả cho kiều quyển như quy định trong điều 2 của Quyết định số 126 - CT.

K. T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

VÕ VĂN KIẾT

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 293-CT ngày 12-10-1987 về việc sửa đổi một số chế độ đãi ngộ đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945 và cán bộ cao cấp.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Tiếp theo Quyết định số 147-HĐBT ngày 22-9-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về tiền lương và đời sống công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách xã hội;

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Cán bộ hoạt động cách mạng từ trước tháng 8 năm 1945, kể cả đương chức và nghỉ hưu đang hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi hàng tháng 20 đồng mỗi năm niên hoạt động, nay nâng lên 100đ/tháng.

2. Chế độ phụ cấp người phục vụ đối với cán bộ cao cấp tính lại như sau:

a) Bộ trưởng và các cán bộ có chức vụ tương đương có mức lương 770đ/tháng (bao gồm cả Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) đang được phụ cấp 220đ/tháng nay nâng lên 2.350đ/tháng.

b) Thứ trưởng và các cán bộ có chức vụ tương đương có mức lương 668đ/tháng